
Stjórnarfundur hestamannafélagsins Fáks í Guðmundarstofu 12. janúar 2021 í 

Guðmundarstofu. 

Mættir:  Hjörtur Bergstað, Íva Rut Viðarsdóttir, Hlíf Sturludóttir, Þórunn Eggertsdóttir, Sigurbjörn 

Þórmundsson, Árni Geir Eyþórsson og Einar Gíslason. 

1. Tilnefningar til íþróttafólks Fáks 2020 

Lagðar eru fram tilnefningar til íþróttafólks Fáks 2020. Íva Rut, Þórunn og Hlíf viku af fundi. 

Stjórn samþykkir tilnefningarinnar.  

2. Fræðslustarf vetrarins kynnt. 

Ragnheiður Ásta formaður fræðslunefndar kynnir fræðslustarf vetrarins. Fjölbreytt námskeiðahald er 

í höllinni og eftirspurn er umfram framboð. Reiðhöllin er mikið bókuð og líkt og á síðasta ári þá leigir 

Fákur reiðhöllina í C-tröð undir námskeiðahald. 

3. Almannadalur 

Rætt um málefni óbyggðra lóða í Almannadal. Komið hafa fram upplýsingar um B-dag og fara fram 

umræður um næstu skref í þessum málum.   

4. Viðhaldsþörf eigna Fáks 

Komið er að viðhaldi/málun á þökum á eignum Fáks; Félagsheimili, félagshesthúsi og Brekknaási 9. 

Framkvæmdastjóra er falið að kanna umfang viðhalds og áætla kostnað við verkin.  

Þá er framkvæmdastjóra einnig falið að skoða að setja upp kastara á reiðvöll í Faxabóli.  

 

Fundi slitið 18:30 

Fundargerð ritaði Einar Gíslason 


